



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๕

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดี / ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
ผู้อำนวยการกองแผนงาน / ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ตามที่คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ขยายการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในอาคารอำนวยการ ยศสุข และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปแล้ว นั้น ในการนี้ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่จึงจัดการประชุมหารือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวยการ ยศสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดสรุปผลการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. หากจะดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยทุกคณะ/สำนัก ควรจัดเป็นโครงการประกวดเพื่อให้เกิดการแข่งขัน โดยจัดเป็นกลุ่มคณะตามความเหมาะสมและประกวดภายในกลุ่ม โดยกำหนดเงื่อนไขว่า “จะอย่างไรให้ไปสู่ความเป็น Green Office” ทั้งในเรื่องความสวยงามภายในสำนักงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความดีงามของบุคลากร คณะกรรมการสำนักงานสีเขียวต้องหาวิธีการในการดำเนินงาน

๒. ควรเร่งดำเนินการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น ลานจอดรถ เส้นทางจักรยาน รวมไปถึงการรณรงค์ให้คนเดินมากขึ้น โดยผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างให้บุคลากร การฝึกวินัยและการสร้างจิตสำนึกเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ดังนั้น การรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาและบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรก

๓. ระบบขนส่งมวลชน หากไม่มีหน่วยงานใดเสนอ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า โดยต้องพิจารณาและวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดทำแผนผังให้ชัดเจน เสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อน จึงเสนองบประมาณให้มหาวิทยาลัยพิจารณา รวมถึงเรื่องการให้บริการจักรยาน หากจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการควรคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาและบุคลากรจะได้รับ ทั้งนี้ หากการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวใช้งบประมาณไม่มากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ แต่หากต้องใช้งบประมาณในวงเงินที่สูง ให้กองแผนงานบรรจุไว้ในแผนการของงบประมาณแผ่นดินต่อไป

๔. เรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานรับผิดชอบ และให้การสนับสนุนในเรื่องการประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานดังกล่าว


๕. มีองค์กรจากต่างประเทศแจ้งความประสงค์ให้อธิการบดีไปบรรยายเกี่ยวกับ Go Eco หรือ Green Office จึงขอให้กองแผนงาน และกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำข้อมูลการนำเสนอในเรื่องดังกล่าวให้อธิการบดีด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ รับประทาน และมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวยการ ยศสุข ตามที่เสนอ และให้คณะกรรมการสำนักงานสีเขียวดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๒. ให้กองอาคารและสถานที่ กองแผนงาน และกองวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี